

พระราชดำรัส

นำเสนอเมื่อ : 7 ต.ค. 2551

พระราชดำรัส

งานของครูนั้น เป็นงานที่ยากและต้องใช้ความอดทนเสียสละมาก ยิ่งในสมัยปัจจุบันยิ่งยากขึ้นทุกที เพราะเกิดมีความคิดใหม่อยู่เสมอ เช่นว่าเด็กต้องมีความคิดริเริ่มมาก แต่ความคิดริเริ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนั้น โดยมากไปแปลไปเป็นว่า จะต้องมีความคิดที่จะล้างครุ ความคิดอันนี้เป็นความคิดที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนัก แต่ก็เราจะต้องยอมรับว่ามี เพื่อแก้ปัญหาที่มีไขว่ครวญจะต้องทำตัวเป็นคนไม่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับการยุคสมัย ตรงข้าม ครุยังต้องเสียสละ ยังต้องทำงานหนัก และทำด้วยความเฉลียวฉลาดมากขึ้น...

การที่จะสมัครใจเข้ารับอาชีพครู ทำงานสอนหนังสือเด็กนั้น แม่ทุกคนจะทราบดีแต่ตนแล้วว่ามีไขทางแสงหลายยุค โद्य ก็ไต่เพียรพยายามทำมาตลอด โดยหวังผลตอบแทนเพียงความพอใจ ที่จะไต่เผยแพร่วามรู้ ความดี ความรัก ความเอ็นดูแก่ศิษย์ และไต่เห็นศิษย์มีความสุขความเจริญเท่านั้นทำให้แลเห็นวในโลกปัจจุบันซึ่งคนเป็นอันมากพากันเสื่อมศรัทธาในเรื่อง การทำดีเพื่อความดี ยิ่งคงมี บุคคลผู้ยืนหยัดอยู่ไต่ด้วยคุณธรรม พยายามทำหน้าที่ด้วยอุดมคติอันตั้งมั่น...

งานของครูเป็นงานพิเศษ ผิดแปลกกว่างานอื่นๆ กล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญ ก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ ความร่ำรวย หรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ ผลไต่ส่วนสำคัญ จะเป็นผลทางใจ ซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว ดูเหมือนจะภูมิใจยิ่งกว่าชาวของเงินทองและยศศักดิ์เสียอีก เมื่อมองไต่ลึกซึ่งแล้วก็ยอมเห็นว่าเป็นความจริงอย่างน้อย เพราะความมั่นมีและความยิ่งใหญ่ ไต่อาจบันดาลหรือซื้อหาความผูกพันทางใจอันแท้จริงจากผู้ไต่ไต่...

ครูตามแบบฉบับมักจะมีไต่เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์ ด้วยยศศักดิ์ อำนาจ และอิทธิพลนัก หากแต่บริบูรณ์ด้วยสมบัติทางคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตาปรานี ความเสียสละ ซึ่งเป็นเหตุทำให้สามารถผูกพัน ใจไต่ผู้เป็นศิษย์ให้รักไต่ใคร่ไวใจ และความเคารพเชื่อฟังไต่แน่นแฟ้น และสามารถที่จะสั่งสอนถ่ายทอด ทั้งวิชาความรู้ทั้งใจไต่ใจ และมารยาทที่ไต่ให้แก่ศิษย์ไต่พร้อมมูล....

ปัญหาเรื่องกระด้างกระเดื่องของฝ่ายลูกศิษย์ไต่ครูนั้นมีทางแก้ทางเดียว คือความโอบอ้อมอารีและความอดทนของครู จะไปว่า วาเด็กเป็นผู้อยู่ เป็นคนไม่ดี ก็ไม่สมควรนัก ความจริงผู้ใหญ่และโดยเฉพาะครูก็มีหน้าที่ที่จะให้ความเมตตา และเมื่อลูกศิษย์ทำอะไรไต่ไม่ดี ก็ไต่อดทนและสั่งสอนแมจะถูกลด ถาทำเช่นนี้ไต่ที่สุดผู้ที่เป็นลูกศิษย์ก็จะเห็นความดี และความดีนี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยบ้านเมืองไต่รอดพ้นอันตรายไปไต่...

มอบแด่คุณครูทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานคะ